

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่อง การประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2555

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
นายมนตรี รัตนวิจิตร ผอ.สสท.	<p>การประชุมหัวหน้างานสหกิจศึกษาในวันนี้ ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 3 เรื่องดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">1. การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคณะ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือสหกิจศึกษา ที่ได้จัดส่งให้พิจารณาล่วงหน้า และเมื่อได้ร่วมกันพิจารณาปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์และนำไปขึ้นเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ข้อมูลนักศึกษาสหกิจศึกษา และข้อมูลสถานประกอบการจากคณะเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและทันต่อการใช้ข้อมูลในส่วนกลาง3. ให้คณะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ฝึกงาน และฝึกสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และจัดส่งรายงานให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อสรุปและรายงานเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป	ทราบข้อมูลเบื้องต้นในการประชุม
ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ รอง ผอ.สสท.	<p>ได้ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างคู่มือสหกิจศึกษา ซึ่งในคู่มือสหกิจศึกษามีเนื้อหาสาระ 4 บท และภาคผนวก ก เป็นแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา ภาคผนวก ข เป็นระเบียบและข้อบังคับสหกิจศึกษา และสำหรับเนื้อหาประกอบด้วย</p> <p>บทที่ 1 สหกิจศึกษาคืออะไร บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา บทที่ 1 – 3 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีการปรับแก้ไข</p>	การพิจารณาเนื้อหาสาระในร่างคู่มือสหกิจศึกษา และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>บางส่วนในแต่ละหน้ากระดาษ</p> <p>บทที่ 4 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา</p> <p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะนำไปปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น</p> <p>ภาคผนวก ก แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานสหกิจศึกษา ที่ประชุมได้ร่วมกัน</p> <p>พิจารณาและปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</p>	
<p>นางรวินันท์ ภาระเกษ หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สสท.</p>	<p>ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 ให้ดำเนินการจัดโครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา จำนวน 80,000 บาท กำหนดจัดวันที่ 21 ธันวาคม 2555 จึงมีความประสงค์ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดนิทรรศการดังกล่าว</p>	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกำหนดจัดโครงการนิทรรศการและแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555</p>
<p>นส.นัทธ์หทัย หลงสะ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณบดีบริหารธุรกิจ</p>	<p>ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ควรมีการปรับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อให้อาจารย์ได้บริหารจัดการเองตามความเหมาะสม และไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา</p>	<p>การปรับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายจะลดปัญหาในการออกนิเทศสหกิจศึกษาได้</p>
<p>นายพลั้งวัชรพงศ์ ธีระสุขมัย หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>ได้บอกเล่าประสบการณ์ในการส่งผลงานดีเด่นของนักศึกษา สหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าประกวดในวันสหกิจศึกษาไทย (6 มิถุนายน 2555) ซึ่งไม่สามารถส่งผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวดผลงานดีเด่น เนื่องจากทางสมาคมสหกิจศึกษาไทย ต้องการใบรับรองที่เป็นหลักฐานแสดงว่าผลงานที่ส่งประกวดได้นำไปใช้งานได้จริงจากสถานประกอบการ ไปประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดด้วย จึงทำให้ขาดโอกาสในการส่งผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวดดังกล่าว ดังนั้น หากคณะจะส่งผลงานดีเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวดในวันสหกิจศึกษาไทยในปีถัดๆ ไป ก็ควรมีใบรับรองจากสถานประกอบการนั้นว่าได้นำผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาไปใช้งานได้จริงด้วย</p>	<p>ได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในการส่งผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าประกวด</p>

การถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)

1. เป้าหมายของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร

ได้คู่มือสหกิจศึกษา ฉบับปรับปรุง

2. สิ่งที่ยบรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร

หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคุณ ให้ข้อมูลที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำคู่มือสหกิจศึกษาได้ถูกต้อง

3. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร

ในบางคณะยังมีปัญหาในเรื่องคำตอบแทนอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

4. สิ่งที่เกิดความคาดหวังคืออะไร

หัวหน้างานสหกิจศึกษาของคุณให้ความร่วมมือในการวิพากษ์และพิจารณาร่างคู่มือสหกิจศึกษากันอย่างพร้อมเพรียง

5. คิดจะกลับไปทำอะไรต่อ

จัดทำคู่มือการฝึกงาน
